

ต้องจัดการคอร์รัปชันเหมือน COVID-19

CORRUPTION SHOULD BE TACKLED IN THE SAME MANNER AS COVID-19



โดย คุณกุลเวช เจนวานวิทย์
กรรมการผู้อำนวยการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

"อันที่จริงต้องถือว่าคอร์รัปชันยังร้ายกาจยิ่งกว่า COVID-19 เสียอีก เพราะคนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่านั้นจะต้องมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือ สิ่งของที่ผู้ป่วยสัมผัส ซึ่งหากมีการระวังป้องกันอย่างดี ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อลงไปได้ในระดับหนึ่ง แต่ในกรณีของคอร์รัปชันนั้น ทุกคนในชาติล้วนแต่ถูกพิษร้ายของมันกัดกร่อนเหมือนกันหมดทุกคน ไม่มีใครรอดพ้นผลของมันได้ แม้แต่คนเดียว ไม่ว่าจะระวังป้องกันตัวเองอย่างไรดีแค่ไหนก็ตาม"

ในช่วงนี้เรื่องใหญ่ที่สุดที่กระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคนอย่างหนักคงหนีไม่พ้น COVID-19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก สร้างความอกลั่นขวัญแขวนให้กับประชากรโลกทุกคน รวมถึงพวกเราคนไทยด้วย

จากข้อมูลอย่างเป็นทางการขององค์การอนามัยโลกที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 (https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200305-sit-rep-45-covid-19.pdf?sfvrsn=ed2ba78b_2) ผู้ติดเชื้อทั่วโลกที่ยืนยันผลการตรวจแล้วมีจำนวนสูงถึง 95,333 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่อยู่นอกประเทศจีนถึง 14,768 ราย (พบในประเทศไทย 47 ราย) และมีผู้เสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้แล้วรวม 3,282 ราย (จากประเทศไทยหนึ่งราย)

ในภาวะที่สังคมกำลังเป็นกังวลกับโรคระบาดร้ายแรงนี้ เราได้เห็นความเคลื่อนไหวอย่างเป็นพลวัตร และสอดคล้องต้องกันขององค์กรต่าง ๆ เพื่อรวมพลังกันป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบโดยประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมต่างก็คอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดมีการแชร์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และการดูแลป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาผ่านสื่อสังคมต่างๆ ทั้งทาง Line, E-mail, Facebook ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง

องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่างก็ออกมารณรงค์ และดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยกันควบคุมและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 หลาย ๆ องค์กรซึ่งรวมถึง IOD ด้วยได้ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก มีการสนับสนุนให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน มีการส่งเสริมให้ใช้การประชุมแบบ teleconference แทนการประชุมแบบตัวเป็นๆ มีการออกมาตรการให้พนักงานที่เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคกักตัวเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วันเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้ติดเชื้อ COVID-19 กลับมาแล้วนำไปแพร่ให้คนอื่นต่อ

อย่างไรก็ตามเมื่อปรากฏว่ามีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาของสังคม อย่างเช่นกรณีที่มีผู้เดินทางกลับจากการไปเที่ยวในประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรค ต่อมามีอาการป่วยแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาล แต่กลับ

ปิดบังประวัติการเดินทางของตัวเองหรือกรณีแรงงานจากประเทศ
เกาหลีใต้ที่เดินทางกลับมาแล้วแต่กลับไม่กักตัวเอง 14 วันตามแนว
ปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ ก็ได้ก่อให้เกิดกระแส
การวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในสังคมทั้งออนไลน์ และออฟไลน์

คนไทยจำนวนมากในสังคมรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนกับการที่มีคนทำ
ผิดกติกาสังคมในเรื่องนี้ ต่างก็มีความร่วมมือร่วมกับกรณีที่มีคนไม่สนใจ
ว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอย่างไร และอยากเห็นการ
ดำเนินการเพื่อเอาผิดกับผู้ที่อาจจะเป็นตัวการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา
ในประเทศไทย

หากจะว่าไปแล้ว ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันก็คล้ายกับไวรัส
COVID-19 นั่นแหละ เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเหมือนไวรัสโคโร
นา มันระบาดอยู่ในบ้านเมืองเรามาตั้งนานแล้ว แต่เราก็กังไม่
สามารถควบคุม หรือกำจัดให้มันหมดสิ้นไปจากสังคมไทยได้ อันที่
จริงต้องถือว่าคอร์รัปชันยังร้ายกาจยิ่งกว่า COVID-19 เสียอีก เพราะ
คนที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรน่านั้นจะต้องมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือ
สิ่งของที่ผู้ป่วยสัมผัส ซึ่งหากมีการระวังป้องกันอย่างดี ใช้หน้ากาก
อนามัย หมั่นล้างมือ และไม่ใช้มือไปสัมผัสตา จมูก ปาก ก็จะช่วยลด
ความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อลงไปได้ในระดับหนึ่ง แต่ในกรณีของ
คอร์รัปชันนั้น ทุกคนในชาติล้วนแต่ถูกพิษร้ายของมันกัดกร่อนเหมือน
กันหมดทุกคน ไม่มีใครรอดพ้นผลของมันได้แม้แต่คนเดียว ไม่ว่าจะ
ระวังป้องกันตัวเองอย่างดีแค่ไหนก็ตาม

การที่เราไม่ได้รู้สึกว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่รุนแรงสาหัสเหมือน
กับ COVID-19 ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกล
ตัว มองเห็นความเสียหายได้ไม่ค่อยชัด บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็น
เรื่องที่เกิดมาซ้ำซากจนชินชา ไม่ได้มีอะไรเร่งด่วน และประการ
สำคัญ ความเสียหายมักจะเกิดขึ้นกับสังคม โดยรวมแต่ไม่ได้เกิดขึ้น
กับตัวเราโดยตรง ไม่เหมือนกับไวรัสโคโรนา ที่ถ้าเกิดติดเชื้อขึ้นมา
แล้ว จะต้องถูกกักตัว แถมยังไม่แน่ใจว่าจะรักษาหายหรือไม่



อาจร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต
ดังนั้น เราจึงพยายามทุกวิถีทาง
ที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ
และเกิดความรู้สึกร่วมอย่าง
รุนแรงกับผู้ที่มิพดติกรรมสุ่ม
เสี่ยงที่จะทำให้ไวรัสระบาดตัวนี้
แพร่กระจายออกไป

ในเวลาที่สังคมไทยกำลังตื่นตัว
กับการป้องกัน COVID-19 อย่าง
ในขณะนี้ ผมอยากให้ภาคธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการ
บริษัทลองใช้โอกาสนี้ทบทวนดู
ว่าปัญหาคอร์รัปชันก็เป็นภัยร้าย
ของสังคมที่ไม่ต่างอะไรกับไวรัส
โคโรนา เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ทบอย่างรุนแรงต่อทุกภาคส่วน
ของสังคม เพราะฉะนั้น จึงควร
ร่วมกันหาทางป้องกันแก้ไข
ปัญหาคอร์รัปชันแบบเดียวกับที่
ได้ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันการ
ระบาดของ COVID-19 อย่างที่
ทุกฝ่ายกำลังพยายามทำกันอยู่
ในปัจจุบันนี้ ถ้าใครยังลืบลบจับ
ต้นชนปลายไม่ค่อยถูก หรือยัง
นึกไม่ออกว่าจะเริ่มต้นตรงไหน
ผมแนะนำว่าลองเริ่มจากการขอ
คำปรึกษาจากแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC)
www.thai-cac.com ดูก็ได้ครับ
เพื่อจะเป็นจุดเริ่มต้นของการได้
เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
เครือข่ายธุรกิจสะอาดปราศจาก
สินบน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของ
ประเทศอย่างเป็นระบบต่อไป